



สรุปผลการเข้าพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ  
โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ(กันทรลักษณ์,ศรีรัตนะ,ขุขันธ์)

จุดประสงค์ : เพื่อติดตามการทำงานของเกษตรกร

ผู้ร่วมลงพื้นที่จำนวน : ๒ คน

### จุดที่ ๑ พื้นที่กันทรลักษณ์

เข้าพื้นที่แปลงเกษตรกรบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ ของนายгимสง บุญมี ในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรมีปัญหาด้านสุขภาพทำให้การเพาะปลูกชะลอตัวการผลิตฝักลดน้อยลง โรงเรือนบางส่วนชำรุดเสียหายเนื่องจากลมกันโชนและช่วงนี้เกษตรกรเองมีการเก็บเกี่ยวข้าวไปทำให้เกษตรกรมีเวลาน้อยที่จะปรับปรุงพื้นที่ทำแปลงผัก ซึ่งจะสามารถเริ่มการเพาะปลูกได้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ทางเกษตรกรมีการเพาะกล้ามะเขือเทศ กาแฟ เพื่อทดสอบการปลูกในพื้นที่ส่วนในการปลูกผักเพื่อจำหน่ายอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับปรุงพื้นที่เนื่องจากทางเกษตรกรเองก็ยังมีปัญหาในการจัดการเนื่องจากพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอทำให้ต้องใช้เวลามากพอสมควรก่อนที่จะได้ผลิตผักเพื่อจำหน่าย

พื้นที่โดยรอบโรงเรือนและพื้นที่เพาะปลูกเดิมเกษตรกรเองทำการหว่านงาดำเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่เกษตรกรเองไม่สามารถทำการผลิตผักได้ โดยจะมีนายหล้า เลี่ยมโลก เป็นคนดูแลงาที่ปลูกอายุของงาที่ปลูกประมาณ ๑ เดือน ยังไม่พบศัตรูพืชเข้ามารบกวนแต่พบปัญหาผลผลิตบางส่วนขาดน้ำเนื่องจากสภาพอากาศฝนน้อยพื้นที่ไม่กักเก็บน้ำทำให้ผลผลิตเจริญไม่ทันเก็บเกี่ยว

หลังจากที่ทางโครงการได้ทำการจัดอบรมที่ผ่านมาเริ่มมีเกษตรกรสนใจอยากเข้าร่วมการปลูกผักปลอดภัยและปลูกงาเพิ่มมาจำนวน ๒ ราย

๑. นางใจ มาหวล สนใจปลูกผักอินทรีย์
๒. นายพรสวัสดิ์ กองเชื้อ สนใจปลูกงา

เกษตรกรทั้งสองรายเริ่มทำการทดลองปลูกแล้วโดยการปลูกผักอินทรีย์จะปลูกในพื้นที่โรงเรือนที่จัดสร้าง ณ พื้นที่ของนายгимสง บุญมี ในส่วนการปลูกงาเกษตรกรปลูกในพื้นที่ของตนเองโดยการปลูกแซมในช่วงว่างในสวนทุเรียนซึ่งอยู่ใกล้ๆพื้นที่ศูนย์

รายได้ : ยังไม่มีรายได้เนื่องจากไม่มีผลผลิต

### ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา	แนวทางการแก้ไข
- ด้านสุขภาพของเกษตรกร	- ลดการปลูกผักที่ใช้ระยะเวลาสั้น(ต้องดูแลตลอดจนเก็บเกี่ยว)หรือการปลูกผักที่มีมูลค่าสูงการดูแลน้อย เพื่อให้เกษตรกรเองได้มีการพักรักษาตัว เช่นการปลูกงา พริก มะเขือเทศ ซึ่งจะมีช่วงเวลาดูแลเป็นระยะ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำในแปลงตลอด
- ด้านน้ำ	- เนื่องจากน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูกจะต้องรอฝนตกตามฤดูกาลจึงไม่สามารถกักเก็บได้จึงแนะนำให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีมูลค่าที่สูง ส่วนในพื้นที่ที่สามารถจัดการน้ำได้ก็ทำการผลิตผักปกติ(ในโรงเรือน)

### ภาพกิจกรรม



## จุดที่ ๒ พื้นที่ศรีรัตนะ

พื้นที่ศรีรัตนะในช่วงนี้เกษตรกรได้ทำการเลี้ยงจิ้งหรีดและปลูกผักในโรงเรือนขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ได้แก่ กวางตุ้งดอก ผักชีหอม และผักชีลาว อายุประมาณ ๑ อาทิตย์ ซึ่งทางเกษตรกรเองได้ทำการปลูกเต็มพื้นที่โรงเรือนขนาดใหญ่แต่พบปัญหาเรื่องการงอกของผักที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากแปลงที่เกษตรกรได้จำทำนั้นไม่มีขอบแปลงทำให้น้ำที่ไชรดผักบางส่วนไม่ซึมลงดินทำให้ต้นพืชบางจุดรับน้ำไม่เต็มที่เจริญช้าหรือไม่เจริญเลย ในส่วนของการเลี้ยงจิ้งหรีดทางเกษตรกรเองได้ทำการจำหน่ายไปแล้ว ๑ บ่อ และเก็บไข่จิ้งหรีดได้ ๒๐ ชั้น อายุประมาณ ๓ วัน(นับตั้งแต่วันเอาออกจากบ่อ) ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้อีก ๒ บ่อ ตอนนี้ยังเหลืออีก ๑ บ่อที่ รอเก็บขายอีกประมาณ ๑๐ วัน

รายได้ : ๒,๐๐๐ บาท ได้จากการจำหน่ายจิ้งหรีด

## ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา	แนวทางการแก้ไข
- แปลงมีขนาดใหญ่ ไม่มีขอบกัน	- ทำบล็อกแปลงขึ้นแบ่งสัดส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและประหยัดการใช้เมล็ดพันธุ์ ยังช่วยในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

## ภาพกิจกรรม



### จุดที่ ๓ พื้นที่ชุมชน

พื้นที่ชุมชนในช่วงนี้เกษตรกรได้ทำการเลี้ยงจิ้งหรีด ปลุกผักในโรงเรือนและเห็ด ซึ่งจากการเข้าสำรวจพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรได้เลี้ยงจิ้งหรีดและสต็อกทั้งหมด ๙ บ่อ เป็นจิ้งหรีด ๖ บ่อ สต็อก ๓ บ่อ ซึ่งใกล้ที่จะสามารถนำไปจำหน่ายได้แล้ว ในส่วนของโรงเรือนปลูกผักของเกษตรกรได้มีการปลูก กวางตุ้ง กระเพรา ผักบุ้ง ผักกาดเขียว ผักกาดขาว และผักชีหอม ซึ่งพืชที่เก็บเกี่ยวแล้วจำหน่ายไปจะมีผักบุ้งกับกระเพราที่เหลืออยู่ในระยะเจริญเติบโต พื้นที่โดยรอบโรงเรือนเกษตรกรได้ทำการปลูกฟักทอง ฟักแพง ไม้โดยรอบเพื่อเก็บจำหน่ายและให้เป็นอาหารจิ้งหรีด ในส่วนพื้นที่โรงเรือนเดิม(บริเวณด้านหน้าที่พัก)ได้ทำการปลูกหอมแบ่งจำนวน ๒ แปลงเพื่อจำหน่าย ในส่วนของโรงเรือนได้รับผลกระทบจากลมที่กรรโชกในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหายทางเกษตรกรได้ทำการสร้างโครงสร้างค้ำยันเพื่อป้องกันการโอนเอนของโรงเรือน ในส่วนของโรงเพาะเห็ดพบว่าช่วงที่ผ่านมาเห็ดหูหนูพบปัญหาเชื้อราเขียวทำความเสียหายแก่ก้อนเห็ดทำให้ไม่มีผลผลิตเกษตรกรจึงได้นำออกไปทำลายเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ปนเปื้อนก้อนเห็ดนางฟ้าและช่วงนี้พบว่าผลผลิตเห็ดต่ำเนื่องจากก้อนเห็ดเองเริ่มเจริญเต็มที่แล้วทำให้การเจริญเริ่มลดลง

รายได้ : ประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท ได้จากการจำหน่ายเห็ด ผัก และจิ้งหรีด

### ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา	แนวทางการแก้ไข
- ความชื้นในโรงเพาะเห็ดต่ำ	- ควรหมั่นดูแลรดน้ำเพื่อให้ความชื้นเหมาะสมต้องการเจริญของเห็ด
- เชื้อราที่เกิดในเห็ดหูหนู	- ปัญหาเชื้อราอาจจะเกิดได้จากการผลิตก้อนเชื้ออาจจะไม่สะอาดทำให้เกิดการปนเปื้อนหรืออาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดูแลโดยการนำเชื้อราเข้าไปพร้อมตัวเกษตรกรอาจจะติดมากับเสื้อผ้า มือ ของเกษตรกร เมื่อไปสัมผัสก้อนเห็ดจึงทำให้เกิดการแพร่เชื้อราได้

ภาพกิจกรรม



โดย  
นายศุภชัย บุญเฉลียว  
นักวิชาการ